



## GIẤY NHÉT GIÀY

**Giấy nhét giày** hay còn gọi là giấy độn giày, được dùng để độn vào bên trong đôi giày giúp hút ẩm cho đôi giày không bị ẩm mốc do thời tiết thay đổi thất thường. Ngoài ra giúp cho đôi giày chuẩn form hơn, không bị xẹp xuống trong quá trình đóng gói hay chất chồng lên nhau trong quá trình vận chuyển.

**Giới thiệu về sản phẩm:**

Dùng nhét vào đôi giày sau khi thành phẩm và chuẩn bị đóng gói. Tác dụng giữ mũi giày luôn chuẩn form không biến dạng trong quá trình vận chuyển.

### **Thông số kỹ thuật:**

Giấy nhét giày được sản xuất từ bột giấy và một số giấy phế tái chế.

Định lượng được dùng trong nhét giày thường từ  $17g/m^2$  -  $35g/m^2$  .

Tùy theo yêu cầu và giá trị đôi giày mà chọn lựa định lượng và màu sắc khác nhau.

Qui cách hay dùng: 30x68cm; 34x83cm; 25x50cm....

3 loại màu cơ bản: trắng, trắng có chấm xanh đen hoặc xám.

Có 2 dòng giấy nhét giày cơ bản là loại không kim và có kim.

- 1. Giấy nhét giày có kim** là loại được sản xuất từ giấy tập học sinh hoặc giấy hồ sơ văn phòng phẩm. Vì bên trong có một số kim bấm bị lẫn bên trong , hoặc có nhiều màu sắc nên khi đưa vào máy test kim loại sẽ bị kêu.
- 2. Giấy nhét giày không kim** loại là loại giấy nhét được sản xuất từ 100% bột giấy không pha lẫn tạp chất hay giấy phế.

Tùy theo giá trị của đôi giày và yêu cầu của khách hàng mà doanh nghiệp chọn lựa loại giấy nào cho thích hợp cũng nhằm tăng giá trị cho sản phẩm hoặc giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.

Giấy nhét giày hay giấy độn mũi giày phải đảm bảo mịn, dai không dễ rách hay có mùi hôi lạ.

### **Phương thức đóng gói:**

Mỗi xấp *giấy độn giày được đóng gói* khoảng 1000tờ/ xấp. Nặng từ 6-10kg. Hoặc có thể nhiều hơn nữa tùy theo yêu cầu của khách hàng mà nhà máy sẽ phối hợp theo.

Mỗi xấp **giấy nhét giày được đóng gói** trong túi nilon. Tránh bụi bẩn trong quá trình lưu trữ và di dời.

=====

### **LIÊN HỆ MUA HÀNG**

**Hotline : 0918 920 639**

Email: [Sale@GiayHongPhat.com](mailto:Sale@GiayHongPhat.com)

Địa chỉ: 3/85 Kp Bình Phú, P. Bình Chuẩn, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Website: [tongkhogiyamiennam.com](http://tongkhogiyamiennam.com) - [giayhongphat.com](http://giayhongphat.com)

## Thông tin liên quan



—

[GIẤY NHẾT BA LÔ, TÚI XÁCH](#)



—

GIẤY SƠ ĐỒ



—

GIẤY PELURE, GIẤY CHỐNG ẨM



—

GIẤY GÓI GIÀY

